

BÀI DỰ THI
CUỘC THI “CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH” NĂM 2023

Họ và tên tác giả: Đoàn Thị Linh

Nghề nghiệp: Giáo viên

Số điện thoại: 0984863362

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hợp Đức – quận Đồ Sơn – thành phố Hải Phòng.

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG, PHONG CÁCH
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, soi sáng cho Đảng và nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp vẻ vang, xây dựng nền đạo đức Việt Nam ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.



“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Trong hành trình gian nan và vô tận, con người luôn tìm kiếm những hình mẫu có thật trong cuộc sống để tôn vinh và noi theo với mong muốn trở nên hoàn thiện hơn. Một trong những hình mẫu lý tưởng ấy là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta. Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là người anh hùng giải phóng dân tộc và là một danh nhân văn hóa thế giới. Nếu Lê-nin là niềm tự hào của nước Nga, Phi-đen Ca-xtơ-rô là vì sao của nhân dân Cuba, thì Bác Hồ chính là người anh hùng vĩ đại trong lòng nhân dân Việt Nam. Bác đã soi sáng con đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Làm thế nào người con bé nhỏ của xứ Nghệ có thể thực hiện được điều lớn lao ấy? Trước Bác cũng có rất nhiều người đi khắp thế giới, nhưng là đi thám hiểm, đi buôn, đi truyền đạo. Người đi khắp thế giới để cứu dân tộc mình thì chỉ có một. Đó chính là Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đi đến đâu, Bác cũng để lại biểu tượng đẹp về lòng yêu nước. Bác lên tàu tìm đường cứu nước khi còn trẻ, khi trở về thì mái tóc Bác đã điểm bạc. Bác không tiếc công hiến trọn tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bác đã mang lại cuộc sống ấm no mơ ước cho nhân dân Việt Nam. Tất cả những gì Bác đã làm, từ bé nhỏ đến lớn lao, đều xuất phát từ lòng yêu nước chân thành và mãnh liệt. Chính lòng yêu nước ấy đã tạo nên Bác Hồ, người anh hùng dân tộc của chúng ta ngày hôm nay.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác, quân dân ta đã anh dũng đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược với một niềm tin tưởng tuyệt đối về ngày toàn thắng. Thế nhưng, Bác không chỉ cứng rắn trong hoạt động quân sự mà còn rất lãng mạn trong lĩnh vực văn học. Thơ của Bác không thật nhiều nhưng rất cô đọng và súc tích. Từng câu từng chữ đều thể hiện sự kiên định, niềm lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dù lúc ấy Bác đang trong cảnh ngục tù hay đang sống giữa muôn vàn gian khổ. Một vị danh nhân đã từng nói: “Nói đến văn học Việt Nam thì trước hết cần hiểu về Bác, hiểu con người văn hóa Hồ Chí Minh”. Quả thật như thế, Bác đã hòa trộn tinh hoa văn hóa nhân loại với gốc rễ văn hóa Việt Nam, tạo nên một đặc trưng văn hóa rất riêng ở Bác. Tất cả những điều trên đã thuyết phục UNESCO trao tặng Bác danh hiệu “Danh nhân văn hóa thế giới”.

Không chỉ có tài năng, Bác còn là một tấm gương đạo đức sáng ngời. Biết bao người chiến sĩ cộng sản từng sống và làm việc với Bác thường không khỏi xúc động khi hồi tưởng lại những ký ức ấy. Bác luôn để lại ấn tượng đẹp trong tim mỗi người mà Bác gặp vì vẻ giản dị, mộc mạc vô cùng thuần khiết. Trong từng lời nói của Bác đều ẩn chứa những luân lý đạo đức nhưng không hề khô khan mà nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ dàng đi vào lòng người. Cách sống của Bác cũng bình dị, mộc mạc như mục đích sống của Bác là hết lòng vì nước, vì dân. Bác không có dinh thự như bao vua chúa khác mà ở trong ngôi nhà sàn đơn sơ để có thể hòa mình với thiên nhiên. Tư trang của Bác cũng ít ỏi, chỉ là hai bộ quần áo Bác thường mặc với vài kỷ vật sau những chuyến bôn ba nước ngoài. Là một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng Bác lại bình dị và mộc mạc thế đấy. Mỗi mẫu chuyện về Bác là một bài học đạo đức nhẹ nhàng, thấm thía.

Quả đúng như vậy, “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng nhân dân và trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam...” Qua bài hát, chân dung hiền hậu, nhân ái và tình thương yêu vô bờ bến của Bác với mọi lớp người trong xã hội đã được khắc họa một cách sâu sắc nhất, khiến bao người xúc động và

“khắc cốt ghi tâm”. Ở Bác có rất nhiều phẩm chất cao đẹp và trí tuệ phi thường mà khó ai có được. Người chính là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, phong cách để thế hệ trẻ ngày nay học tập và noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ngọn đuốc soi đường đưa chúng ta đi tới tương lai tươi sáng. Người là một tượng đài vĩ đại cho tinh thần tự học và vươn lên không ngừng nghỉ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một con người với tinh thần tự học, tự hoàn thiện, ý chí tự vươn lên không chịu khuất phục áp bức, cường quyền. Không chỉ vậy, Người còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng nhân dân. Bên cạnh đó, Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng.

Ngày nay, thế hệ trẻ luôn được khuyến khích làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam vô cùng cần thiết trong cuộc sống của mỗi chúng ta: “Học tập tốt, lao động tốt”, “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” là những lời dạy mà tôi không thể nào quên được. Càng được học, càng tìm hiểu về Bác Hồ, tôi thấy càng tự hào vì nước Việt Nam của chúng ta nhỏ bé nhưng lại sinh ra những danh nhân không hề bé nhỏ. Bản thân là một giáo viên trẻ, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học và làm theo Bác, phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, có trách nhiệm, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong công việc cũng như cuộc sống tôi luôn tự nhắc nhở mình cần nêu cao tính tự giác, tích cực chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Vì tự bồi dưỡng, rèn luyện là nhân tố bên trong đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc củng cố, hoàn thiện và phát triển phẩm chất đạo đức, nhân cách của người cán bộ, đảng viên. Cần phải tuyệt đối trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, tin tưởng và kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội. Tôi đã đang và sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân tôi sẽ luôn tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Ở gia đình, với học sinh, đồng nghiệp hay với phụ huynh, nhân dân tôi luôn biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hòa nhã. Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội là tấm gương cho học sinh noi theo. Bản thân luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Giải quyết tốt các đề xuất kiến nghị về quyền và lợi ích chính đáng của đảng, tích cực đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sống đoàn kết với tập thể. Quan hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Có ý thức trong tự phê bình và phê bình. Biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ. Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, tích cực chống chủ nghĩa cá nhân lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm lợi dụng chức vụ để thu vén cho lợi ích của bản thân và gia đình. Thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, tích cực học hỏi, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị. Sẽ luôn yêu nghề, mến trẻ, cố gắng dạy các em không chỉ những kiến thức bổ ích mà cả những bài học đạo đức làm người.

Tôi luôn tâm niệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tiêu cực về đạo đức, lối sống. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào, cũng là nhiệm vụ hằng ngày của mỗi người. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và tươi đẹp như di nguyện của Bác Hồ muôn vàn kính yêu!